

HỘI DOANH NHÂN NỮ TỈNH THÁI BÌNH ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Được thành lập từ năm 2010, đến nay, Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình có 85 hội viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, cụ thể và thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Sản xuất tại Xí nghiệp May xuất khẩu Hoàng Anh thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu Thăng Long.

Ảnh: THU THỦY

Với đặc thù của hội viên là chị em đều giữ cương vị giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp song còn một số chị em chưa được đào tạo cơ bản qua trường lớp, đặc biệt là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do vậy các chị gặp khó khăn trong việc nắm bắt cơ chế, chính sách và kiến thức quản lý, điều hành doanh nghiệp. Để giúp các doanh nhân nữ nắm được các chính sách, luật pháp, những quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Ban Chấp hành Hội đã tranh thủ sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các bộ, ngành và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức 12 lớp tập huấn về nhân sự, pháp luật về lao động, kỹ năng giao tiếp và đàm phán cho 330 lượt hội viên tham gia. Hội đã cử 215 lượt hội viên tham gia các khóa tập huấn, hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức; tổ chức cho 176 lượt nữ doanh nhân đi tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh tại các nước trên thế giới.

Hội còn phối hợp với Báo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Báo Đầu tư, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình viết và đăng tải 43 tin, bài về hoạt động của doanh nhân nữ, những gương điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh.

Hội cũng đã tổ chức dạy nghề, truyền nghề cho hơn 1.800 lao động, sau khi được học nghề, truyền nghề, người lao động đã yên tâm sản xuất tại các doanh nghiệp với mức lương bình quân 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Hội còn tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Đài PTTH Thái Bình tổ chức chương trình giao lưu trái tim nhân ái xây dựng quỹ với số tiền trên 1,3 tỷ đồng; phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, Đài PTTH Thái Bình tổ chức đêm giao lưu nối vòng tay vì nạn nhân chất độc da cam/Đioxin với số tiền trên 1 tỷ đồng; tham gia chương trình xóa nhà ở dột nát cho người nghèo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt trong và ngoài tỉnh; tặng quà thương binh nặng và gia đình chính sách; tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó, các cháu học sinh

nhân dịp tết Trung thu và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tặng vật tư sản xuất nông nghiệp cho nông dân nghèo, đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, các khoản vận động khuyến góp, ủng hộ trên 6,5 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động của Hội đã quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; đồng thời, phát huy được tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với xã hội. Hoạt động của Hội và các doanh nhân nữ đã khẳng định được vị thế của phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, khẳng định được vai trò của chị em đối với xã hội.

Với những kết quả đã đạt được, trong những năm qua có 24 lượt doanh nghiệp và doanh nhân nữ được UBND tỉnh tặng bằng khen, 94 lượt nữ doanh nhân được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen, 38 lượt doanh nhân nữ được Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khen thưởng, 16 lượt doanh nhân nữ đạt các giải thưởng như cúp Bóng hồng vàng, cúp Thành... Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình được nhận 12 bằng khen của các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh.

Trong những năm tới, hoạt động của Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn song với tinh thần "Đoàn kết, năng động, hội nhập và phát triển", Hội sẽ bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam; tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể; phát huy sự tham gia tích cực, tâm huyết của các nữ doanh nhân; đồng thời, Hội sẽ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ yếu tạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động... nhất định hoạt động của Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

HOÀNG THỊ HỒNG

(Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình)

Ở tuổi 81, ông Nguyễn Duy Tiên, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, nguyên là cán bộ tỉnh nghỉ hưu thường xuyên đến Ban BVCSSKCB tỉnh để kiểm tra sức khỏe. Trung bình một tháng ông đến kiểm tra sức khỏe một lần do bị tiểu đường mãn tính, đau bụng, viêm tắc tĩnh mạch. Ông cho biết: Công tác khám, chăm sóc sức khỏe ở đây luôn đáp ứng tốt yêu cầu của người bệnh. Đội ngũ y bác sĩ rất nhiệt tình. Ngoài khám bệnh, các y bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp giữ gìn sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

Không chỉ ông Tiên mà nhiều cán bộ khi đến khám chữa bệnh ở đây đều có chung đánh giá hài lòng về chất lượng khám và phục vụ. Hiện tại, bình quân mỗi năm Ban BVCSSKCB tỉnh thực hiện khám điều trị BHYT cho trên 10.000 lượt người bệnh và khám định kỳ cho trên 1.400 cán bộ và các đối tượng thuộc diện tính quản lý. Trong đó, hiện đang thực hiện quản lý trên 1.000 bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tim mạch (582 bệnh nhân), đái tháo đường (519 bệnh nhân), phổi tắc nghẽn mãn tính (41 bệnh nhân) bảo đảm đúng quy chế, quy trình, quy định của Bộ Y tế. Đối với các bệnh mãn tính (đái tháo đường và tăng huyết áp), Ban đã làm bệnh án điều trị ngoại trú, quản lý, theo dõi điều trị thường xuyên.

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua, Ban BVCSSKCB tỉnh đã chủ động tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, liên tục nâng cấp chương trình ứng dụng phần mềm trong khám chữa bệnh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, liên thông các phòng chức năng bằng hệ thống mạng LAN, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu cho tỉnh đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị y tế đưa vào sử dụng hiệu quả, chất lượng cao như máy xét nghiệm của Anh quốc, máy chụp X quang của Nhật Bản, máy kéo dẫn cột sống, máy châm cứu không kim, máy điện xung, máy sóng ngắn, đèn hồng ngoại... Hiện đang triển khai đầu tư thêm máy siêu âm và hệ thống kỹ thuật số hóa cho máy X quang. Ngoài ra, Ban còn huy động xã hội hóa máy móc hiện đại thuộc các phòng khám chuyên khoa: răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, sản phụ khoa để phục vụ nhu cầu của bệnh nhân đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách tỉnh. Ban có 6 bác sĩ thường xuyên được luân phiên cử đi đào tạo, tập huấn, tham dự các hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh. Các kỹ thuật viên, điều dưỡng viên của Ban thường xuyên được cử đi học tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng phục vụ. Ngoài ra, Ban thường xuyên huy động sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ

HOẠT ĐỘNG TẠI BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH Từng bước nâng cao chất lượng song vẫn còn khó khăn, bất cập

Những năm qua, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (BVCSSKCB) tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ của tỉnh, tuy nhiên, hiện vẫn còn những khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến chất lượng công tác BVCSSKCB cần được khắc phục kịp thời.

trong hội đồng chuyên môn và các bác sĩ chuyên khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa trong tỉnh; xin tư vấn các giáo sư, bác sĩ giỏi đầu ngành thuộc tuyến trung ương cho những ca bệnh hiếm và bệnh nặng.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình điều trị trong quá trình làm quy trình đầu tư mua sắm vướng mắc nhiều vẫn bản quy định không thống nhất, liên quan nhiều đơn vị quản lý nên bị chậm thực hiện, không có thuốc phục vụ bệnh nhân kịp thời. Việc khám chữa bệnh theo thẻ BHYT, cơ quan bảo hiểm xã hội luôn đặt tỉnh thời gian qua còn gặp những khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến chất lượng công tác BHYT nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy bởi lẽ: đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác thì một cơ sở khám chữa bệnh có số thẻ BHYT lớn nên có sự bù trừ giữa người khám mạnh không đến khám bệnh bù cho người cần phải đến khám chữa bệnh. Trong khi đó, Ban có tính chất đặc thù so với các cơ sở y tế khác do tổng số thẻ BHYT khám tại Ban rất ít (khoảng 2.000 thẻ - do Tỉnh ủy quy định cứng các đối tượng - từ chỗ có ít thẻ BHYT nên không có khả năng bù trừ). Trong khi đó chủ yếu là cán bộ hưu trí tuổi cao, mắc bệnh mãn tính, phải đi khám điều trị bệnh nhiều lần. Theo thống kê, số cán bộ phải qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian, làm cho bệnh nhân bức xúc, chất lượng khám chữa

bệnh hạn chế. Một số sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị trong quá trình làm quy trình đầu tư mua sắm vướng mắc nhiều vẫn bản quy định không thống nhất, liên quan nhiều đơn vị quản lý nên bị chậm thực hiện, không có thuốc phục vụ bệnh nhân kịp thời. Việc khám chữa bệnh theo thẻ BHYT, cơ quan bảo hiểm xã hội luôn đặt tỉnh thời gian qua còn gặp những khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến chất lượng công tác BHYT nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy bởi lẽ: đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác thì một cơ sở khám chữa bệnh có số thẻ BHYT lớn nên có sự bù trừ giữa người khám mạnh không đến khám bệnh bù cho người cần phải đến khám chữa bệnh. Trong khi đó, Ban có tính chất đặc thù so với các cơ sở y tế khác do tổng số thẻ BHYT khám tại Ban rất ít (khoảng 2.000 thẻ - do Tỉnh ủy quy định cứng các đối tượng - từ chỗ có ít thẻ BHYT nên không có khả năng bù trừ). Trong khi đó chủ yếu là cán bộ hưu trí tuổi cao, mắc bệnh mãn tính, phải đi khám điều trị bệnh nhiều lần. Theo thống kê, số cán bộ phải qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian, làm cho bệnh nhân bức xúc, chất lượng khám chữa

cùng một lúc, bình quân 3,2 bệnh/người. Cùng với đó là yêu cầu cần chuyển viện đi khám tuyến trên nhiều; bệnh nhân đòi hỏi yêu cầu cao cả về cận lâm sàng, xét nghiệm và thuốc. Hiện nay, tại Ban BVCSSKCB tỉnh, bình quân chỉ ở mức trên 300.000 đồng/lần khám điều trị/bệnh nhân (kể cả khám, xét nghiệm, cận lâm sàng và thuốc). Nếu duy trì ở mức chỉ này đối với BHYT thì vẫn cho là Ban chi vượt trần vượt quỹ cao nhưng đối với bệnh nhân thì vẫn chưa bảo đảm tốt được chất lượng khám và điều trị. Thường bệnh nhân còn kêu ca thuốc ít, thuốc nội, thuốc rẻ tiền, chỉ định cận lâm sàng và xét nghiệm ít. Những khó khăn, bất cập này đã tác động trực tiếp đến công tác BVCSSKCB. Bên cạnh đó, Ban còn gặp phải những khó khăn khác như cơ sở vật chất nhà cửa đã cũ, sửa chữa gần và nhiều lần, có nguy cơ gây mất an toàn... Hiện tại rất cần sự vào cuộc tháo gỡ khó khăn, bất cập của tỉnh cùng các ban, ngành liên quan để Ban BVCSSKCB tỉnh có đủ điều kiện thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng.

ĐÀO QUYÊN



Hoạt động chuyên môn tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

ĐỒNG HƯNG Bảo đảm an ninh trường học

Huyện Đồng Hưng có 126 trường học, có số giáo dục, gần 53.000 cán bộ, giáo viên và học sinh. Với phương châm "Chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn là chính", công tác bảo đảm an ninh trường học thời gian qua trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, giúp thầy và trò yên tâm phấn đấu dạy tốt, học tốt, góp phần vào thành tích 12 năm liên tục đầu khôi các huyện, thành phố của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

Ông Phó Trọng Quang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Thời gian qua, các trường học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về công tác bảo đảm an ninh trường học; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua các hình thức nói

chuyện, tìm hiểu, tuyên truyền cổ động... Hàng năm, 100% các trường tổ chức cho học sinh ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", các trường còn xây dựng nhiều mô hình phù hợp với từng cấp học, đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh học đường. Điển hình như các trường THPT kết hợp với công an các xã có học sinh đang học tại trường bảo đảm an ninh, an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà; các trường THCS liên xã phối hợp với công an các xã xây dựng mô hình công trường an toàn; các trường tiểu học có các đội thiếu niên, sao nhi đồng, đội cờ đỏ, hòm thư cánh én báo tin, hòm thư giúp bạn... Ngoài

ra, mỗi trường còn có các giải pháp khác nhau để nhà trường luôn là điểm đến thân thiện, an toàn của học sinh. Thấy giáo Đặng Hoàng Kiếm, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đồng Quan cho biết: Để xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, các lớp học đều sử dụng số tay điện tử để theo dõi học sinh, thông tin cho phụ huynh khi cần em học có biểu hiện vi phạm pháp luật; lắp camera quan sát trong phòng học, ngoài hành lang và cổng trường. Giải pháp bảo đảm an ninh học đường của Trường THCS Phương Cường Xá được có giáo Đỗ Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ là phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an xã và gia đình quản lý học sinh cá biệt, học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa; xây dựng trường rào kiên cố bao quanh trường; thuê 2 bảo vệ trực 24/24 giờ, phân công giáo viên trực tăng cường các ngày lễ, tết...

Hiện nay, hầu hết các trường trong huyện đều được trang bị các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, có giá trị kinh tế cao như bảng tương tác thông minh, máy chiếu, máy y tính... Để đề phòng các gian lận dụng trộm cắp tài sản và phòng, chống cháy, nổ, các trường đã xây dựng nội quy, quy định về bảo vệ tài sản, phòng, chống cháy, nổ; lắp camera an ninh, khóa chống trộm, khóa chống cắt, lắp hai lần cửa; bố trí phòng máy tính, máy chiếu gắn phòng bảo vệ... Phối hợp với ngành Công an tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ, lực lượng xung kích; phối hợp với lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tài sản. Có giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thăng Long cho biết: Để bảo đảm an toàn cho trẻ và bảo vệ tài sản, thời gian qua, nhà trường đã thực hiện tốt chương trình chăm sóc trẻ theo quy định trường học an toàn và phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ; quy định giờ đón, trả trẻ, ký sổ khi đón, trả trẻ; ký hợp đồng mua thực phẩm có sự chứng kiến của công an xã; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, báo

đường đồ chơi; thuê bảo vệ trực 24/24 giờ, lắp camera an ninh. Do vậy, năm học 2016 - 2017 nhà trường không có trẻ bị thương tích hay ngộ độc thực phẩm, không mất tài sản.

Để bảo đảm an ninh trường học, thời gian tới, các trường trên địa bàn huyện Đồng Hưng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật cho học sinh; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thầy cô giáo trong phối hợp với nhà trường, ngành Công an, phụ huynh quản lý học sinh, nhất là học sinh cá biệt. Theo ông Trần Văn Tịch, Trưởng Công an xã Đông Các, các nhà trường và ngành Công an không chỉ chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường

mà còn cần tăng cường và nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt ngoại khóa về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ các trường; tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học.

THU HIỀN



Giờ học ngoại ngữ của cô và trò Trường THPT Bắc Đồng Quan.